

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ ๓ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพิ่มเติม

ที่	จังหวัด	ตำแหน่ง	ออกศง.เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ออกศง.เกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ออกศง.เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1	เชียงราย	ประธานกรรมการ	นางสาวศุภรี อมตวิวัฒน์ (ศึกษาธิการภาค 16)	นางสาววิเลษา ลีสุวรรณ (ผู้แทน กศน.)	นายสะอาด พองอินทร์ (ผู้แทน สพฐ.)
		อนุกรรมการ	นายบุญเพิ่ม จอมใจหาญ (ผู้แทนข้าราชการครู)	นางสาวสุรางค์ เจริญจิตร (ผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ.)	นายอมร กิตติกวาทอง (วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย)
		อนุกรรมการ	นายสมคิด จินจรรยา (ผู้แทน สอศ.)	นายอนุรัตน์ อินทร (ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย)	นายพลวัต ต้นศิริ (ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย)
		อนุกรรมการ	นางสาวสายสวาท วิชัย (ผอ. สพป. เชียงราย เขต 3)	นางสาวสายสวาท วิชัย (ผอ. สพป. เชียงราย เขต 3)	นายประดม เชื้อหม่อม (ผอ. สพป. เชียงราย เขต 2)
		อนุกรรมการ	นายประดม เชื้อหม่อม (ผอ. สพป. เชียงราย เขต 2)	นายธวัช ชุมชอบ (ผอ. สถานศึกษา)	นายคำจันทร์ รัตนอุปการ (ผอ. สพม. 36)
		อนุกรรมการ	นายวันชัย ธนาบริบูรณ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	นายสมนึก จันทร์แดง (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	นายปรมินทร์ อริเดช (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
		อนุกรรมการ	นายวิรัตน์ บุญคำมูล (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	นางจันทร์เพ็ญ พรหมจันทร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	นายศักดิ์ชาย วงศ์นิษฐ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
		อนุกรรมการ	นายสมเกียรติ เพชรรุ่งรัมย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	นายต่อพันธ์ ทันตร (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	นอ.ยุทธนา ตระหง่าน (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
		อนุกรรมการและเลขานุการ	ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย	ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย	ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
2	พิษณุโลก	ประธานกรรมการ			นายพิษณุ ดุลสุข (ผู้แทนใน กศจ.)
		อนุกรรมการ			นายมานิตย์ คณะโต (ผู้แทนใน กศจ.)
		อนุกรรมการ			นายนรา เหล่าวิชัย (ผู้แทนใน กศจ.)
		อนุกรรมการ			นายจีระพงษ์ หอมสุวรรณ (ผอ. สถานศึกษา)
		อนุกรรมการ			นายสุรินทร์ แก้วมณี (ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
		อนุกรรมการ			นายสมเกียรติ บุญรอด (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
		อนุกรรมการ			ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรัตน์ โชคบัณฑิตชัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
		อนุกรรมการ			ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญฉวี ไซรักษา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
		อนุกรรมการและเลขานุการ			ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก



ที่	จังหวัด	ตำแหน่ง	อกศจ.เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	อกศจ.เกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	อกศจ.เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3	สุโขทัย	ประธานกรรมการ			นายพิษณุ ตูลสุข (ผู้แทนใน กศจ.)
		อนุกรรมการ			นายสมศักดิ์ ลิขสิทธิ์ (ผู้แทนใน กศจ.)
		อนุกรรมการ			นายประจวบ เลือקהา (ผู้แทนใน กศจ.)
		อนุกรรมการ	เสนอแต่งตั้ง	เสนอแต่งตั้ง	นายมานพ ชมาวิมล (ผอ. สพป. สุโขทัย เขต 2)
		อนุกรรมการ	ในคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค	ในคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค	นายมรกต กลัดสอาด (ผอ. สพม. เขต 38)
		อนุกรรมการ	ที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙	ที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙	นายสุทิศ ทองสนิทกาญจน์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
		อนุกรรมการ			นายนคร คงนวล (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
		อนุกรรมการ			นายประยุทธ์ นาวอนต์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
		อนุกรรมการและเลขานุการ			ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

